

SINGAPORE - Ấn tượng về một đất nước Xanh-Sạch- Đẹp

(Bài đăng trên tạp chí **Kiến Trúc, Hội KTS Việt Nam – số 2/ 2007**, trang 82 - 87)

ThS, KTS Ngô Lê Minh

Khoa Kiến trúc và Quy hoạch - Trường ĐH Xây Dựng

Singapore là một đất nước nhỏ bé nằm trong vùng Đông Nam Á, ở phía Nam bán đảo Malaysia, và gần đường xích đạo nên có khí hậu tiêu biểu cho khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm và mưa nhiều. Diện tích của quốc đảo này chỉ khoảng 650 km², với khoảng cách chiều ngang Đông-Tây của hòn đảo là 42 km, chiều dài Bắc-Nam là 23 km. Dân số cố định của Singapore khoảng gần 4 triệu người và khách vãng lai - du lịch ước tính khoảng 3 triệu người.

Không giống như phần đông các nước trong khu vực, Singapore là một đất nước đa chủng tộc, đa tôn giáo tín ngưỡng, có thể nói đó là sự pha trộn phức tạp về mặt văn hóa, chủng tộc và tín ngưỡng (*a cultural-racial-religion supermix ground*), nhưng điều kỳ diệu là ở chỗ đất nước Singapore đã biến sự pha trộn phức tạp đó thành lợi thế phát triển kinh tế, thành một sức hấp dẫn đối với thế giới bên ngoài (**Hình-1, 2, 3**). Ở một góc độ nào đó thì Singapore có sự đa dạng về sắc tộc giống như Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nơi mà ta có thể bắt gặp đủ mọi loại người, mọi chủng tộc, mọi tôn giáo trên thế giới (**Hình-4, 5**).



Hình 1-4. Kiến trúc hiện đại của đất nước Singapore (LêMinh, 2006).



Hình . Sự đa dạng trong phong cách kiến trúc

Tại Singapore, bạn có thể dễ dàng gặp người Trung Quốc (chiếm khoảng 75%), người Malaysia (khoảng 15%), người Ấn Độ (khoảng 5%) và một số nhóm người khác đến từ các nước Anh, Mỹ, Italia, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan. Về tôn giáo, chúng ta cũng có thể thấy sự đa dạng và phong phú về mặt tôn giáo trên đất nước Singapore nhỏ bé: đạo Phật, đạo Thiên chúa, đạo Islam, đạo Hindu, v.v... Tất cả mọi người, mọi tôn giáo tín ngưỡng cùng sống hoà đồng và phát triển trong một đất nước nhỏ bé nhưng rất năng động và thịnh vượng (Hình-6, 7).

Ấn tượng của bất kỳ ai khi tới đất nước Singapore là một màu xanh của cây cỏ xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ngay khi vừa đặt chân tới sân bay Changi International Airport, du khách sẽ đi dọc theo nhà ga với hai bên cây cảnh xanh tươi và hoa phong lan đủ màu sắc (Hình-8, 9). Khắp mọi nơi ta đều chỉ nhìn thấy một màu xanh tươi của cây cỏ, thấy bàn tay chăm sóc chu đáo của con người, qua đó thấy được sự trân trọng của con người đối với môi trường tự nhiên.



Hình. Không gian xanh bên trong sân bay Changi Airport

Ra khỏi sân bay Changi, du khách được chào đón ngay bằng một không gian cây xanh như rừng và đủ các loại màu hoa, cảm giác mệt mỏi của chuyến bay dài như tan biến hết nhường chỗ cho những khám phá thú vị đầu tiên về đất nước Singapore xinh đẹp (Hình-10, 11). Trên suốt dọc đường từ sân bay về thành phố dài khoảng 30km, từ tuyến đường East Coast Parkway cho đến đại lộ Temasek Boulevard, rồi đại lộ Raffles Boulevard, xe taxi chạy liên tục theo đúng tiêu chuẩn đường cao tốc, không có đường giao cắt ngang, cho dù xe đi qua rất nhiều khu nhà ở chung cư nhưng tất cả người đi bộ đều đi qua đường cao tốc bằng các đường đi bộ trên cao. Một điều nhận thấy rất rõ và đáng khâm phục là hệ thống đường dành cho người đi bộ và người tàn tật rất được chú trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn và thuận tiện với khoảng cách 200-300m lại có một cầu vượt. Như vậy, tính sơ qua trên tuyến đường này ta cũng đã thấy có khoảng trên dưới 50 cây cầu vượt dành cho người đi bộ, mỗi cầu vượt lại có một dáng vẻ khác nhau, rất phong phú đa dạng về kiểu dáng và hình thức kiến trúc.





Hình. Không gian xanh trên đường phố Singapore.

Trong thành phố, chúng ta lại càng ngạc nhiên hơn về sự xanh và sạch của từng con phố, từng khu nhà ở và cả các trung tâm thương mại. Toàn bộ các công trình đều được “bao bọc” bởi một hàng rào cây xanh (Hình 12-18), cây xanh ngăn cách giữa công trình và người đi bộ, và cũng ngăn cách giữa người đi bộ trên vỉa hè và xe cộ dưới lòng đường. Rõ ràng các không gian xanh đã tạo cảnh quan đẹp cho thành phố đồng thời cũng góp phần chống bụi, tiếng ồn, do đó Singapore luôn sạch sẽ, trong lành và thật xứng đáng với danh hiệu “đất nước xanh - sạch nhất thế giới”.